



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพคอโมโรส

- คอโมโรสลงประชามติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

๒. สาธารณรัฐมาลี

- มาลีเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสอง

๑. สหภาพคอโมโรส : คอโมโรสลงประชามติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คอโมโรสซึ่งจัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดชาติหนึ่งของโลกและของแอฟริกา^๑ ได้จัดการลงประชามติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีให้ขยายออกไปเป็น ๒ สมัยติดต่อกัน^๒ พร้อมทั้งยกเลิกการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เป็นตัวแทนจาก ๓ เกาะสำคัญ โดยผลการลงประชามติในครั้งสำคัญนี้ปรากฏว่า ชาวคอโมโรสจำนวน ๑๗๒,๒๔๐ คน หรือมากถึงร้อยละ ๙๒.๗๔ เห็นด้วยกับข้อติดังกล่าว ในขณะที่มีเพียง ๑๓,๓๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖ เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย สำหรับผู้มาลงประชามติในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕,๕๗๘ คน จากผู้มีสิทธิทั้งหมด ๓๐๑,๐๐๖ คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน คอโมโรสมีประชากรรวมทั้งหมดในประเทศจำนวนประมาณ ๗๘๘,๔๗๔ คน

ผลการลงประชามติในครั้งนี้ ส่งผลเชิงบวกให้นายอะซาลีย์ อัซซุมานีย์ (Mr. Azali Assoumani) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี ๒๕๕๙ สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกสองสมัย วาระละ ๕ ปี โดยเริ่มจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้า จากเดิมที่นายอัซซุมานีย์จะต้องก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อครบวาระที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นายอัซซุมานีย์เป็นผู้เดินทางสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจโดยกระทำการรัฐประหารในปี ๒๕๔๒ โดยกล่าวว่า กฎหมายใหม่นี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพที่ต่อเนื่องให้แก่ผู้นำของประเทศในอนาคต เนื่องจากการสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานาธิบดีในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วย

อย่างไรก็ดี ด้านนาย Youssouf Boina เลขาธิการพรรคฝ่ายค้าน Union for the Development of the Comoros ได้กล่าวหาการลงประชามติครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำรัฐประหารของประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุก ๕ ปี โดยเป็นผู้แทนที่มาจากเกาะ ๓ เกาะสำคัญ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและดุลอำนาจเนื่องจากเกิดรัฐประหารขึ้นภายในประเทศมากถึง ๒๐ ครั้ง นับตั้งแต่คอโมโรสประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสในปี ๒๕๑๘

สำหรับประชาชนชาวคอโมโรสบางส่วนได้มีการเดินขบวนต่อต้านการลงประชามติดังกล่าว โดยรวมตัวกันบริเวณคูหาเลือกตั้งในเขต Sanfils ในเมืองหลวง Moroni โดยมีนายทหาร ๒ นาย ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ด้านนาย Mbae Toimimou ผู้อำนวยการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทยประกาศว่าตนได้เดินทางมาลงประชามติในเขตของหมู่บ้าน Nstudjini ซึ่งไม่มีรายงานถึงปัญหาความรุนแรงในประเทศ ในขณะที่ นาย Mohamed Daoud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาประณามและกล่าวหาพรรค

^๑ สหภาพคอโมโรสประกอบด้วยเกาะสำคัญ ๓ เกาะ คือ (๑) Grande Comore (๒) Moheli และ (๓) Anjouan สำหรับเกาะ Mayotte ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะเดียวกัน ประชาชนได้ลงประชามติให้อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเด็นที่คอโมโรสพยายามเรียกร้องมาโดยตลอด นอกจากนี้ คอโมโรสยังจัดเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง โดยประชากรมีอัตราเพิ่มสูงแต่ระดับการศึกษาที่ต่ำและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รายได้หลักของประเทศกว่าร้อยละ ๕๐ มาจากภาคเกษตรกรรม การประมง การล่าสัตว์และป่าไม้ จึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

^๒ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้แทนของแต่ละเกาะผลัดกันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี วาระละ ๕ ปี โดยแต่ละเกาะมีอำนาจในการปกครองตนเอง จึงยังมีความแตกแยกทางด้านการเมือง มีข้อพิพาทระหว่างเกาะ และมีความขัดแย้งระหว่างทหารกับผู้นำพลเรือน

ฝ่ายค้าน Juwa ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว รวมทั้งสหภาพแอฟริกา (The African Union - AU) ที่ออกมาเน้นย้ำให้คอโมโรสเคารพตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเตรียมผลักดันให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการเจรจาปรึกษาหารือตามแนวทางเพื่อปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ AU

ที่มา: www.reuters.com (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

www.mfa.go.th (พฤษภาคม ๒๕๖๐)

www.ipu.org

๒. สาธารณรัฐมาลี : มาลีเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสอง (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชาวมาลีจำนวนหลายล้านคนได้เข้าร่วมลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่สองท่ามกลางคำกล่าวหาในเรื่องการทุจริตและภัยคุกคามจากกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง สำหรับผลการเลือกตั้งในรอบแรกซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คือ นาย Ibrahim Boubacar Keita ประธานาธิบดีคนปัจจุบันจากพรรค Rally for Mali ได้รับคะแนนสูงสุดมากถึง ๑,๓๓๑,๑๓๒ เสียง ในขณะที่นาย Soumaila Cisse จากพรรค Union for the Republic and Democracy คู่แข่งคนสำคัญได้รับคะแนนไปเพียง ๕๖๗,๖๗๙ เสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งรอบสองผลปรากฏว่า นาย Keita ยังคงได้ชัยชนะไปด้วยคะแนนเสียง ๑,๗๙๘,๖๓๒ หรือมากถึงร้อยละ ๖๗.๗๑ จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด ๒,๗๖๓,๓๓๙ คน ในขณะที่นาย Cisse พ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเสียง ๘๗๙,๒๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๓

อย่างไรก็ดี กองกำลังรักษาความปลอดภัยได้เข้ามาจำกัดดูแลการเลือกตั้งในรอบสองภายหลังจากชาวมาลีราว ๒๕๐,๐๐๐ คน ไม่สามารถลงคะแนนได้ในรอบแรกเนื่องจากเกิดการโจมตีคอกาเลือกตั้งในหลายจุด ทั้งนี้ มาลีเป็นประเทศในแอฟริกาที่อยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในแคว้น Sahel และเป็นบริเวณศูนย์กลางในการกักบริเวณผู้อพยพที่จะไปยังทวีปยุโรป

สำหรับผู้สังเกตการณ์ประเมินว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐของมาลียังคงทำงานไม่เข้มแข็งพอในหลายพื้นที่ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับกลุ่ม al-Qaida และรัฐอิสลามที่กลับมารวมตัวกันหลังจากกองทหารฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงในปี ๒๕๕๖ ทำให้สถิติการโจมตีมีมากถึง ๙๓๒ ครั้ง ในครึ่งปี ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี ๒๕๖๐ และสามเท่าจากปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้แสดงความเห็นว่า นาย Keita มีส่วนทำให้สถานการณ์ความรุนแรงในมาลีเลวร้ายลงและกล่าวหารัฐบาลในเรื่องการทุจริต ในขณะที่นาย Keita ออกมากล่าวยืนยันท่ามกลางข้อสงสัยจากฝ่ายต่างๆ ว่า ตนได้แสดงให้เห็นแล้วถึงศักยภาพในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อเทียบกับครั้งก่อนซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิเพียงร้อยละ ๔๓ เท่านั้น

ที่มา: www.theguardian.com (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

www.ipu.org

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑